

สรุปข่าวในและต่างประเทศ

สหรัฐฯ

เฟดริชมอนด์เผยดัชนีภาคการผลิตสูงกว่าคาดในเดือนก.ย.
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาชิคาโกเปิดเผยว่า ดัชนีภาคการผลิตปรับตัวขึ้นสู่ระดับ +5 ในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ -5.5 จากระดับ -7 ในเดือนส.ค. ดัชนีอยู่สูงกว่าระดับ 0 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะขยายตัวของภาคการผลิตในเขตชิคาโก (อินโฟเคสท์)

"เอสแอนด์พี" เหยยราคาบ้านสหรัฐฯปรับตัวขึ้นในเดือนก.ค. ผลสำรวจของเอสแอนด์พี คอร์โลจิก เคส ซิลเลอร์ บ่งชี้ว่า ราคาบ้านในสหรัฐฯปรับตัวขึ้นในเดือนก.ค. ทั้งนี้ ดัชนีราคาบ้านทั่วประเทศในสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน เมื่อเทียบรายปี ดัชนีราคาบ้านทั่วประเทศในสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 1% ในเดือนก.ค. ส่วนดัชนีราคาบ้านใน 20 เมืองของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ราคาบ้านเพิ่มขึ้นสูงสุดในเมืองชิคาโก คลีฟแลนด์ และนิวยอร์ก (อินโฟเคสท์)

สหรัฐฯเผยยอดขายบ้านใหม่ต่ำกว่าคาดในเดือนส.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ลดลง 8.7% สู่ระดับ 675,000 ยูนิตในเดือนส.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 695,000 ยูนิต จากระดับ 739,000 ยูนิตในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี ยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้น 5.8% ในเดือนส.ค. ยอดขายบ้านใหม่ได้รับผลกระทบจากราคาบ้านในระดับสูง และการติดตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง นอกจากนี้ ราคาเฉลี่ยของบ้านใหม่อยู่ที่ระดับ 430,300 ดอลลาร์ในเดือนส.ค. ส่วนสต็อกบ้านใหม่อยู่ที่ระดับ 436,000 ยูนิต เมื่อพิจารณายอดขายบ้าน และสต็อกบ้านในตลาดพบว่า ผู้ขายบ้านต้องใช้เวลา 7.8 เดือนในการขายบ้านจนหมดสต็อกในตลาด เพิ่มขึ้นจากระดับ 7.0 เดือนในเดือนก.ค. (อินโฟเคสท์)

Conference Board เผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำกว่าคาดในเดือนก.ย. ผลสำรวจของ Conference Board ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯปรับตัวลงสู่ระดับ 103.0 ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 105.5 จากระดับ 108.7 ในเดือนส.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นได้รับผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ, การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) รวมทั้งความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือชัตดาวน์ในวันที่ 1 ต.ค. หากสภาของเกรสยังคงไม่มีความคืบหน้าในการผ่านร่างงบประมาณชั่วคราว และส่งต่อให้ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ลงนามเป็นกฎหมายภายในวันที่ 30 ก.ย. ผู้บริโภคลดความเชื่อมั่นต่อสภาวะเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนข้างหน้า แม้ว่าความเชื่อมั่นต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ปรับตัวขึ้น ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

สหรัฐฯเป็นการสำรวจมุมมองของผู้บริโภค ความเชื่อมั่นต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และในช่วง 6 เดือนข้างหน้า สถานะการเงินส่วนบุคคล และการจ้างงาน (อินโฟเคสท์)

นักวิเคราะห์คาดสหรัฐฯเผยดัชนี PCE เร่งตัวสู่ +3.5% เดือนส.ค.
นักลงทุนจับตาดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่จะมีการเปิดเผยในวันศุกร์นี้ โดยดัชนี PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ให้ความสำคัญ เนื่องจากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนี PCE ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น 3.5% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี จากระดับ 3.3% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน คาดว่าดัชนี PCE ทั่วไป ปรับตัวขึ้น 0.5% ในเดือนส.ค. จากระดับ 0.2% ในเดือนก.ค. ส่วนดัชนี PCE พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน คาดว่าปรับตัวขึ้น 3.9% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี จากระดับ 4.2% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน คาดว่าดัชนี PCE พื้นฐานปรับตัวขึ้น 0.2% จากระดับ 0.2% เช่นกันในเดือนก.ค. (อินโฟเคสท์)

"เจฟมอร์แกน" เดือนทั่วโลกไม่พร้อมรับมืออัตราดอกเบี้ยเฟดที่ระดับ 7% นายเจมี ไดมอนด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารเจฟมอร์แกน เชส แอนด์ โค ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไทมส์ ออฟอินเดียว่า ประเทศทั่วโลกอาจไม่พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดในกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 7% ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับภาวะเศรษฐกิจชะงักงันในเวลาเดียวกันที่เงินเฟ้ออยู่ที่ระดับสูง (Stagflation) นายโดมอนซึ่งก่อนหน้านี้เคยกล่าวว่าเฟดอาจจำเป็นต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ความแตกต่างก็คือ อัตราดอกเบี้ยที่เคลื่อนไหวจากระดับ 5% ไปเป็น 7% อาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจมากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เคลื่อนไหวจาก 3% ไปเป็น 5% การแสดงความเห็นของนายโดมอนสวนทางกับที่ผู้เชี่ยวชาญรายอื่น ๆ ที่คาดการณ์ไว้ว่า เฟดใกล้ยุติวงจรคุมเข้มนโยบายการเงินหลังจากที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม 5.25% ซึ่งส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของเฟดในขณะนี้เพิ่มขึ้นแตะระดับ 5.50% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 22 ปี ขณะที่เจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณว่าอาจจะตรึงดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า หากอัตราดอกเบี้ยของเฟดพุ่งขึ้นแตะระดับ 7% ก็จะมีผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภคชาวอเมริกัน ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์หลายรายคาดการณ์ว่า มีโอกาส 60% ที่เศรษฐกิจสหรัฐฯจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งตัวเลขดังกล่าวดีกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของบลูมเบิร์กคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯจะเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรวดเร็วที่สุดในปีนี้ ทั้งนี้ นายโดมอนกล่าวว่า "อัตราดอกเบี้ยจากระดับ 0% ไปสู่ระดับ 2% หมายถึงดอกเบี้ยแทบจะไม่มีการปรับขึ้น

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ส่วนอัตราดอกเบี้ยจาก 0% ไปสู่ระดับ 5% ทำให้คนบางกลุ่มไม่ได้ระมัดระวังตัว เพราะไม่มีใครคาดคิดว่าอัตราดอกเบี้ยจะมาถึงระดับ 5% และผมก็ไม่มั่นใจว่า ทั่วโลกมีความพร้อมที่จะรับมือกับอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 7% ได้หรือไม่" (อินโฟเควสท์)

ป.ช.เฟดชिकाโกเตือนเงินเฟ้อสูงมีความเสี่ยงต่อศก.มากกว่านโยบายคุมเข้มการเงิน นายออสเตน กูลสปี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโกกล่าวว่า เงินเฟ้อที่เคลื่อนไหวสูงกว่าเป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% ยังคงเป็นความเสี่ยงที่รุนแรงมากกว่านโยบายคุมเข้มด้านการเงินของเฟด โดยแม้ว่านโยบายของเฟดจะส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง แต่ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นในการลดเงินเฟ้อให้ลดลงสู่ระดับที่สามารถควบคุมได้ "ความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายของเฟดนั้นถือเป็นความเสี่ยงที่รุนแรงกว่า ด้วยเหตุนี้ เฟดจึงจำเป็นต้องลดเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมาย และเรามุ่งมั่นที่จะทำอย่างนั้น 100%" นายกูลสปีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซีเอ็นบีซีในวันจันทร์ (25 ก.ย.) นายกูลสปีกล่าวว่า เฟดไม่มีแผนตายตัวว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีกหรือไม่ แต่ในการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายเฟดในปัจจุบันบ่งชี้ว่า เฟดจะยุติการกำหนดว่าควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกมากเท่าใด แต่จะระบุดึงความจำเป็นที่เฟดควรคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานเท่าใด ในการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% แต่ในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (dot plot) เจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งภายในสิ้นปีนี้ และส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 2 ครั้งในปี 2567 จากเดิมที่เฟดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 2 ครั้งในปีหน้า นักลงทุนในตลาดการเงินต่างจับตาดูการแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดอย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ทั้งนี้ นายพาวเวลจะจัดการประชุมแบบทาว์นฮอลล์ร่วมกับบรรดานักวิชาการในวันพฤหัสบดี (28 ก.ย.) โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บแคม ซึ่งนายพาวเวลจะตอบคำถามจากบรรดาผู้ที่เข้าร่วมการประชุม (อินโฟเควสท์)

มูดีส์เตือนสหรัฐชัตดาวน์อาจส่งผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือ มูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ออกรายงานเตือนในวันจันทร์ (25 ก.ย.) ว่า หากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐถูกปิดการดำเนินงานหรือชัตดาวน์ ก็อาจส่งผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐ และจะสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของสถาบันและระบบธรรมาภิบาลของสหรัฐ เมื่อเทียบกับรัฐบาลของประเทศอื่น ๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุด อย่างไรก็ตาม มูดีส์มองว่า การชัตดาวน์อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐแค่ในระยะสั้นเท่านั้น ทั้งนี้ การให้บริการของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจอาจจะสะดุดลง และพนักงานของรัฐบาลกลางจำนวนมาก

พันคนอาจต้องหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หากสภาองเกรสไม่อนุมัติการใช้จ่ายสำหรับปีงบประมาณที่จะเริ่มต้นในวันที่ 1 ต.ค. นี้ โดยการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำหนดนโยบาย และนักลงทุนอาจต้องรอคอยข้อมูลเศรษฐกิจเหล่านี้ อย่างไรก็ตามมีกำหนด หากหน่วยงานของรัฐบาลกลางถูกชัต มูดีส์กล่าว โดยขณะนี้มูดีส์ให้อันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลสหรัฐที่ระดับ AAA มูดีส์เตือนว่า ผลโดยกระทบโดยตรงที่เกิดจากการชัตดาวน์นั้นคือการทำให้การใช้จ่ายของรัฐบาลลดลง และหากการชัตดาวน์เกิดขึ้นเป็นเวลานาน ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา ฟิทช์ เรตติ้งส์ ประกาศลดอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศ (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของสหรัฐลงสู่ระดับ AA+ จากระดับ AAA เนื่องจากสถานะการคลังของสหรัฐมีแนวโน้มที่จะถดถอยลงในช่วง 3 ปีข้างหน้า ขณะที่ระบบธรรมาภิบาลอ่อนแอลง และภาวะหนี้สินโดยรวมของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น (อินโฟเควสท์)

รีพับลิกัน-เดโมแครตใกล้บรรลุตกลงงบประมาณชั่วคราวเพื่อเลี่ยงชัตดาวน์ สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันและเดโมแครตใกล้จะบรรลุข้อตกลงการอนุมัติงบประมาณชั่วคราวเพื่อช่วยให้สหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานของรัฐบาลหรือชัตดาวน์ในวันที่ 1 ต.ค. นี้ แหล่งข่าวระบุว่าหากวุฒิสภาเห็นชอบในการผ่านร่างงบประมาณดังกล่าวและส่งต่อไปประธานาธิบดีโจ ไบเดน ลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมาย ก็จะช่วยหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐมีงบประมาณในการใช้จ่ายต่อไปได้อีก 4-6 สัปดาห์ อย่างไรก็ดี แหล่งข่าวระบุว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนของพรรครีพับลิกันล้วนว่าจว่าจะชัตขวางการลงมติอนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราว ทั้งนี้ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชัตดาวน์หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นนิวยอร์กในวันจันทร์ (25 ก.ย.) ขณะที่มูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส เตือนว่า หากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐถูกปิดการดำเนินงานหรือชัตดาวน์ ก็อาจส่งผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐ และจะสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของสถาบันและระบบธรรมาภิบาลของสหรัฐเมื่อเทียบกับรัฐบาลของประเทศอื่น ๆ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุด การให้บริการของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจอาจจะสะดุดลง และพนักงานของรัฐบาลกลางจำนวนมากพันคนอาจต้องหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หากสภาองเกรสไม่อนุมัติการใช้จ่ายสำหรับปีงบประมาณที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 1 ต.ค. นี้ โดยการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำหนดนโยบาย และนักลงทุนอาจต้องรอคอยข้อมูลเศรษฐกิจเหล่านี้ที่ไม่มีกำหนด หากหน่วยงานของรัฐบาลกลางถูกชัตดาวน์ (อินโฟเควสท์)

สหรัฐขึ้นบัญชีดำบริษัทจีน-รัสเซียเพิ่ม ปมเอี่ยวหนุนสงครามยูเครน สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดน ประกาศมาตรการควบคุมการค้ารอบใหม่กับบริษัทจีน 11 แห่ง และรัสเซีย 5 แห่งเมื่อวานนี้ (25 ก.ย.) โดยมุ่งเป้าไปยัง 5 บริษัทต่างชาติที่ถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐ สร้างความไม่พอใจให้กับทางการจีนอย่างมาก สหรัฐกล่าวหาบริษัทเอเชียแปซิฟิกลิงก์ส (Asia Pacific Links) ซึ่งเป็นผู้ส่งออกของฮ่องกง บริษัทฟินแลนด์ 3 แห่งที่ดำเนินกิจการขนส่งสินค้า คลังสินค้า และโลจิสติกส์ บริษัทรัสเซีย 3 แห่ง และบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ของเยอรมนีอีกหนึ่งแห่งว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับแผนการละเมิดมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐ โดยจัดหาส่วนประกอบโดรนให้แก่บริษัทสเปเชียล เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ (Special Technology Center) ในเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก ของรัสเซีย ซึ่งถูกขึ้นบัญชีดำไปแล้วก่อนหน้านี้ บริษัทเหล่านี้เป็นหนึ่งใน 28 บริษัทที่ถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีดำของสหรัฐเมื่อวานนี้ ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้กล่าวหาบริษัทจีนเพิ่มเติมอีก 8 แห่ง ว่าได้จัดหาหรือพยายามจัดหาอุปกรณ์โดรนของสหรัฐให้กับอิหร่าน นอกจากนี้ ยังกล่าวหาบริษัทจากโอมานอีก 2 แห่งว่าให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏตีในเยเมน ทั้งนี้ บัญชีดำเป็นเครื่องมือที่สหรัฐใช้เพื่อตั้งข้อจำกัดทางการค้าแก่องค์กรต่าง ๆ ที่สหรัฐมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐ และสหรัฐได้ตั้งบัญชีดำกับจีนเมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อควบคุมเทคโนโลยีจีนและลงโทษการมีส่วนร่วมในกลไกสงครามของรัสเซีย (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 388 จุด กังวลขาดความ, ศก.ชบ, เฟดคงดอกเบี้ยสูง ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคาร (26 ก.ย.) โดยดัชนีหลักทั้ง 3 ดัชนีต่างก็ดิ่งลงกว่า 1% เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรวมทั้งแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาด และความเสี่ยงที่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐจะถูกปิดการดำเนินงาน หรือขาดดาวิน ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,618.88 จุด ลดลง 388.00 จุด หรือ -1.14%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,273.53 จุด ลดลง 63.91 จุด หรือ -1.47% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 13,063.61 จุด ลดลง 207.71 จุด หรือ -1.57% ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.ปีนี้ โดยทั้งดาวโจนส์, S&P500 และ Nasdaq ต่างก็ปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 เดือน ขณะที่ดัชนี CBOE Volatility Index (VIX) ซึ่งเป็นมาตรวัดความวิตกกังวลของนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐ พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.ปีนี้ หุ่นทั้ง 11 กลุ่มที่คำนวณในดัชนี S&P500 ปิดในแดนลบ นำโดยดัชนีหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคร่วงลง 3.05% ขณะที่ดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ต่างก็ปรับตัวลง 1.8% หุ้นอะเมซอน ดิ่งลง 4% หลังจากคณะกรรมการ

การค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FTC) ยื่นฟ้องบริษัทอะเมซอน เนื่องจากบริษัทมีพฤติกรรมกีดกันคู่แข่งทางการค้า (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า รับแนวโน้มเฟดคงดอกเบี้ยสูงนานกว่าคาด ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (26 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และแนวโน้มที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.22% แตะที่ 106.2270 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 149.0710 เยน จากระดับ 148.8090 เยนในวันจันทร์ (25 ก.ย.) ขณะเดียวกันก็แข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9152 ฟรังก์ จากระดับ 0.9123 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3521 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3471 ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับโคโรนาสวีเดน ที่ระดับ 11.0285 โครนา จากระดับ 11.0561 โครนา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.0566 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0587 ดอลลาร์ในวันจันทร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2157 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2208 ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดบวก 71 เซนต์ รับแนวโน้มอุปทานน้ำมันตึงตัว สัญณาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (26 ก.ย.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากแนวโน้มอุปทานน้ำมันตึงตัว ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้ ทั้งนี้ สัญณาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 71 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 90.39 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 67 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 93.96 ดอลลาร์/บาร์เรล ภาวะการซื้อขายในตลาดน้ำมันเป็นไปอย่างผันผวน โดยในช่วงแรก สัญณาน้ำมันดิบร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันอ่อนแอลงด้วย สัญณาน้ำมันดิบติดตัวขึ้นในเวลาต่อมา โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกจะเผชิญภาวะตึงตัว หลังจากรัสเซียและซาอุดีอาระเบียขยายเวลาการปรับลดอุปทานน้ำมันจนถึงสิ้นปีนี้ สำนักงานพลังงานสากล (IEA) คาดการณ์ว่า การที่ซาอุดีอาระเบียขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจจำนวน 1 ล้านบาร์เรล/วันจนถึงสิ้นปีนี้ และรัสเซียขยายเวลาปรับลดการส่งออกน้ำมันสู่ระดับ 300,000 บาร์เรล/วันจนถึงสิ้นปีนี้ จะส่งผลให้น้ำมันในตลาดโลกอยู่ในภาวะตึงตัวไปจนถึงไตรมาส 4 ปีนี้ อย่างไรก็ตาม สัญณาน้ำมันดิบถูกสกัดแรงบวกในระหว่างวัน เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่หน่วยงานของรัฐบาล

สหรัฐจะถูกปิดดำเนินการ หรือชัตดาวน์ ในวันที่ 1 ต.ค. หากสภาออก เกรสยังคงไม่มีความคืบหน้าในการผ่านร่างงบประมาณชั่วคราว และ ส่งต่อให้ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ลงนามเป็นกฎหมายภายในวันที่ 30 ก.ย. ทามา ส วาร์กา นักวิเคราะห์จากบริษัท PVM กล่าวว่า การชัต ดาวน์หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ของสหรัฐ และอาจเป็นปัจจัยขัดขวางแนวโน้มราคาน้ำมันที่คาดว่าจะ พุ่งขึ้นแตะระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล สถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) รายงานว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาร์เรลใน สัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบ อย่างเป็นทางการจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของ รัฐบาลสหรัฐ (EIA) ในวันที่ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ \$16.80 บอนด์ยีลด์พุ่ง- คอลล์แข็งทุบตลาดต่อเนื่อง สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบ ติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ในวันอังคาร (26 ก.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของ ดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาด ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 16.80 ดอลลาร์ หรือ 0.87% ปิดที่ 1,919.80 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบ เดือนธ.ค. ลดลง 18.90 เซนต์ หรือ 0.81% ปิดที่ 23.196 ดอลลาร์/ ออนซ์ สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 10.40 ดอลลาร์ หรือ 1.13% ปิดที่ 907.10 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือน ธ.ค. ลดลง 6.30 ดอลลาร์ หรือ 0.51% ปิดที่ 1225.70 ดอลลาร์/ออนซ์ ทั้งนี้ การแข็งค่าของดอลลาร์ส่งผลให้สัญญาทองคำซึ่งกำหนดราคา เป็นดอลลาร์นั้น มีราคาที่ไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุล เงินอื่น ๆ ส่วนการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐจะเพิ่ม ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ เนื่องจากทองคำเป็น สินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย กองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ลดการถือครองทอง สุระระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2563 ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้อุปสงค์ที่ ชบเซาของนักลงทุน ทั้งนี้ นักวิเคราะห์เตือนว่า ราคาทองอาจร่วงลงสู่ ระดับ 1,900 ดอลลาร์ หากสหรัฐเปิดเผยดัชนี PCE ที่แข็งแกร่ง และ บ่งชี้ว่าเฟดมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพ.ย. (อินโฟเควสท์)

บอนด์ยีลด์ร่วง จับตาตัวเลขเงินเฟ้อศุกร์นี้ อัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลง ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลข เศรษฐกิจสหรัฐ รวมทั้งดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง สหรัฐ (เฟด) ณ เวลา 19.08 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับ 4.495% ส่วนอัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี อยู่ที่ระดับ 4.619% (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

Ifo เผยความเชื่อมั่นกลุ่มผู้ส่งออกเยอรมนีเดือนก.ย. แย่แย่หนัก Ifo ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนีเปิดเผยผลสำรวจในวันนี้ (26 ก.ย.) ว่า ความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ส่งออกของเยอรมนีแย่ลงอย่าง เห็นได้ชัดในเดือนก.ย. เนื่องจากการส่งออกไปยังภูมิภาคหลัก ๆ ทั้งหมดลดลง ดัชนีคาดการณ์การส่งออกปรับตัวลงสู่ระดับ -11.3 จุด ในเดือนก.ย. จากระดับ -6.5 จุดในเดือนส.ค. นายเคลาส์ ไวท์ลราเบ หัวหน้าฝ่ายสำรวจของ Ifo กล่าวว่า เศรษฐกิจเยอรมนีกำลังอยู่ในช่วงที่ อ่อนแอ "มีแนวโน้มว่าอุปสงค์ในการส่งออกจะยังไม่เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ จนกว่าจะถึงปีหน้า" นายไวท์ลราเบกล่าวเสริม Ifo ระบุว่า ทุกภาคส่วนกำลังเผชิญกับการชะลอตัวของธุรกิจต่างประเทศ ยกเว้น ผู้ผลิตเครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และบริษัทบางแห่งในอุตสาหกรรม อาหาร (อินโฟเควสท์)

เอสแอนด์พีชี้อัตราดอกเบี้ยสูงสกัดดันอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท - แบงก์ยุโรป เอสแอนด์พี โกลบอลระบุในวันนี้ (26 ก.ย.) ว่า อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นในยุโรปจะสร้างแรงกดดันต่ออันดับความ น่าเชื่อถือของบริษัทและธนาคารพาณิชย์ในทวีปยุโรป "แนวโน้ม คุณภาพสินเชื่อพลิกสู่เชิงลบสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ สำหรับกลุ่มผู้ส่งออกและผู้ประกอบการลงทุน เนื่องจากภาวะด้านภาวะระดมทุน มีความตึงตัวเพิ่มมากขึ้น" เอสแอนด์พี โกลบอลระบุ "ภาค อสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นหนึ่งในภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด และ สำหรับธนาคารพาณิชย์ยุโรป แม้คุณภาพสินทรัพย์มีแนวโน้มแย่ลง แต่ภาวะหนี้เสียจะอยู่ในระดับปกติ" ขณะเดียวกัน เอสแอนด์พี โกล บอลคาดการณ์ว่า การฟื้นตัวของหนี้ผู้เพื่อการลงทุนในยุโรปจะ เพิ่มขึ้นแบบช้า ๆ และแตะ 3.75% ภายในเดือนมิ.ย. 2568 จาก 3.4% ในเดือนส.ค.ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ บอนด์ยีลด์สูงกดดันตลาด ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันอังคาร (26 ก.ย.) เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดย หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย ถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้น ขณะที่ความวิตก เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนทำให้หุ้นกลุ่มสินค้าหรูปรับตัวลง ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 447.70 จุด ลดลง 2.74 จุด หรือ -0.61% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 11 สัปดาห์ ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น ฝรั่งเศสปิดที่ 7,074.02 จุด ลดลง 49.86 จุด หรือ -0.70%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 15,255.87 จุด ลดลง 149.62 จุด หรือ -0.97% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,625.72 จุด เพิ่มขึ้น 1.73 จุด หรือ +0.02% หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ร่วงลง 2.0% ขณะที่กลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ ร่วงลง 1.9% จากการคาดการณ์ที่ว่า อัตราดอกเบี้ยใน สหรัฐและยุโรปจะยังไม่ลดลงเร็ว ๆ นี้ หุ้นกลุ่มสินค้าหรูปรับตัวลงมาก ถึง 20.05% จากระดับสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนพ.ค. โดยหุ้นแอล วีเอ็มเอช และหุ้นริชมอนด์ ร่วงลง 1.4% และ 3.0% ตามลำดับ เนื่องจากนักลงทุนยังวิตกเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่นำผิดหวัง

ในจีนและยอดขายที่ลดลงในสหรัฐฯ หุ้นเอสเอส ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์ของอังกฤษ ร่วง 1.5% หลังรายงานยอดขายไตรมาส 4 ลดลง 15% และคาดการณ์ผลประกอบการที่ราวระดับต่ำของช่วงคาดการณ์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซีปิดทรงตัว หุ้นกลุ่มปลอดภัยถ่วงตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดแทบทรงตัวในวันอังคาร (26 ก.ย.) โดยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มปลอดภัย อาทิ กลุ่มเฮลท์แคร์ ได้บดบังการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มการเงิน ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,625.72 จุด เพิ่มขึ้น 1.73 จุด หรือ +0.02% ตลาดยังคงถูกกดดันจากความวิตกที่ว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่าง ๆ จะยังคงอยู่ที่ระดับสูงต่อไปอีกนาน ผลสำรวจของรอยเตอร์บ่งชี้ว่าธนาคารกลางอังกฤษมีแนวโน้มที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% ไปจนถึงอย่างน้อยเดือนก.ค.ปีหน้า หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ลดลง 0.2% ขณะที่หุ้นกลุ่มวาณิชธนกิจ บวก 0.7% หุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้น 0.7% นำโดยหุ้นบาร์เคลย์ พุ่งขึ้น 3.9% หลังมอร์แกน สแตนลีย์ปรับเพิ่มคำแนะนำลงทุนหุ้นบาร์เคลย์จาก "คงน้ำหนัก" การลงทุน เป็น "เพิ่มน้ำหนัก" การลงทุน โดยระบุถึงแนวโน้มที่ดีขึ้นด้านรายรับและรายจ่ายหุ้นเอสเอส ซึ่งเป็นบริษัทแพชชั่นออนไลน์ ร่วงลง 1.5% หลังรายงานยอดขายไตรมาส 4 ลดลง และคาดว่าผลประกอบการครึ่งปีหลังจะอยู่ที่ระดับต่ำของช่วงคาดการณ์ (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 363.57 จุด เทขายหุ้นเทคโนโลยียานยนต์ วิตกสหรัฐขึ้นดอกเบี้ย ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงในวันนี้ โดยมีแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นยานยนต์ เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกนานในสหรัฐฯ และผลกระทบในทางลบที่จะเกิดกับเศรษฐกิจโลก สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดตลาดที่ระดับ 32,315.05 จุด ลดลง 363.57 จุด หรือ -1.11% หุ้นลบในตลาดได้แก่กลุ่มเวชภัณฑ์, กลุ่มเครื่องจักร และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (อินโฟเควสท์)

จีน

หุ้น "เอเวอร์แกรนด์" ร่วงต่อเป็นวันที่ 2 หลังผิมนัดชำระหนี้หุ้นกู้ในจีน ราคาหุ้นไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีน ร่วงลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันในวันนี้ (26 ก.ย.) โดยร่วงลงมากถึง 8% หลังจากไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ภายในประเทศได้เหิงต้า เรียลเอสเตท กรุ๊ป (Hengda Real Estate Group) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเอเวอร์แกรนด์ ระบุในการยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์จีนเมื่อวันจันทร์ (25 ก.ย.) ว่า บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้มูลค่า 4 พันล้านหยวน (547 ล้านดอลลาร์) ซึ่งครบกำหนดจ่ายภายในวันที่ 25 ก.ย. ข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เอเวอร์แกรนด์เปิดเผยเมื่อสุดสัปดาห์ว่า บริษัทไม่สามารถ

ออกหุ้นกู้ใหม่ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จีนได้ดำเนินการสอบสวนบริษัทเหิงต้า ส่งผลให้ราคาหุ้นของเอเวอร์แกรนด์ร่วงลง 22% เมื่อวานนี้ บริษัทเหิงต้ากล่าวว่า จะเข้าเจรจากับผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพยายามหาแนวทางแก้ไขโดยเร็วที่สุด ขณะเดียวกันก็ทำงานเพื่อแก้ไขความเสี่ยงด้านหนี้ และเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ การผิมนัดชำระหนี้ นับเป็นปัญหาล่าสุดของบริษัทที่ต้องเผชิญกับวิกฤติต่าง ๆ มากมาย นับตั้งแต่ปัญหาทางการเงินของบริษัทถูกเปิดเผยในปี 2564 และการผิมนัดชำระหนี้ในต่างประเทศในหลายปีเดียวกัน ทั้งนี้ เอเวอร์แกรนด์กำลังขออนุมัติจากบรรดาเจ้าหนี้ เพื่อดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในต่างประเทศมูลค่า 3.17 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงพันธบัตรหลักประกัน และข้อตกลงซื้อคืนสินทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

จีนเผยสนามบินปักกิ่ง ด้าซิง มียอดผู้โดยสารแตะ 82.48 ล้านคนใน 4 ปี สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เมื่อวันจันทร์ (25 ก.ย.) ที่ผ่านมากทำอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ด้าซิงในกรุงปักกิ่งของจีน รายงานจำนวนผู้โดยสารที่หมุนเวียนผ่านทำอากาศยานฯ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา สูงเกิน 82.48 ล้านคนแล้ว ทำอากาศยานฯ ซึ่งเปิดดำเนินงานครบ 4 ปี ในวันจันทร์ (25 ก.ย.) ได้รับรองการขนส่งสินค้าและประณีย์ราว 557,300 ตัน รวมถึงเที่ยวบินขาเข้าหรือขาออกราว 682,900 เที่ยวบิน นับตั้งแต่เปิดทำการเป็นต้นมา ทั้งนี้ ทำอากาศยานฯ ดำเนินงานเที่ยวบิน 202 เส้นทาง ซึ่งเชื่อมต่อกับจุดหมายปลายทาง 185 แห่ง เมื่อนับถึงสิ้นเดือนส.ค.ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)

จีนเผยกำลังหารือกับสหรัฐเรื่อง "สี จิ้นผิง" ร่วมประชุมเอเปก จีนเปิดเผยว่ากำลังหารือกับสหรัฐว่าใครจะเป็นตัวแทนจีนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) ที่จะจัดขึ้นในอีกไม่ถึงสองเดือนข้างหน้า หลังจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีนตัดสินใจไม่เข้าร่วมการประชุม G20 ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศอินเดียในวันที่ 9 – 10 ก.ย. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุในการแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่งในวันนี้ (26 ก.ย.) หลังถูกนักข่าวถามว่า ปธน.สีจะเข้าร่วมการประชุมเอเปกในเดือนพ.ย.นี้หรือไม่ว่า "เรากำลังหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเราจะประกาศให้ทราบภายในเวลาที่เหมาะสม" ขณะเดียวกันนายหวังกล่าวเสริมว่า ปธน.สีให้ความสำคัญต่อการทูตพหุภาคีอย่างสูงและระบุว่า "จีนไม่เคยพลาดการประชุมพหุภาคีที่มีความสำคัญสักครั้ง" อย่างไรก็ตาม ปธน.สีเพิ่งตัดสินใจเข้าร่วมการประชุม G20 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจีนในปี 2555 โดยให้นายกรัฐมนตรีหลี่ เคียงเฉียงเดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแทน สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า การประชุมเอเปกที่เมืองซานฟรานซิสโกของรัฐแคลิฟอร์เนียจะเปิดทางให้ปธน.สีและประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐมีโอกาสพบปะกันครั้งแรก นับตั้งแต่เจอกันที่เกาะบาห์ลีของประเทศอินโดนีเซียในเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว โดยนายหวังได้พบปะกับนายเจค ชิลลีแวน ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

สหรัฐฯ ในประเทศมอลตาเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ โดยทั้งคู่ได้หารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ผู้นำทั้งสองประเทศจะจัดประชุมร่วมกัน ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนปะทุขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ การอ้างกรรมสิทธิ์เหนือได้หวันของจีน และการกล่าวหาจีนเรื่องส่งบอลลูนสอดแนมเหนือ่านฟ้าสหรัฐฯ (อินโฟเควสท์)

มหรรมลดราคาในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจีน จ่อขยายข้อปบั้งออนไลน์ใน Q4/66 บรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่า การลดราคาในอีคอมเมิร์ซของจีนเตรียมที่จะครองเทศกาลข้อปบั้งทั่วโลก ในช่วงวันหยุดที่กำลังจะมาถึง ทั้งในฤดูกาลข้อปบั้งของประเทศตะวันตก และช่วงวันคนโสด (Singles' Day) ในจีน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในจีน ซึ่งเป็นตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เกิดการ "การแข่งขันด้านความคุ้มค่า" อันเนื่องมาจากความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของร้านค้าปลีกที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ หลังจีนยกเลิกมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 เมื่อปลายปีที่แล้ว ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก ตั้งแต่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงอเมริกาเหนือและยุโรป บรรดาผู้บริโภคต่างตกเป็นทาสแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น เทมู (Temu) ของพิตตี้ โฮลดิ้งส์ (PDD Holdings) และติ๊กต็อก (TikTok) ของไบต์แดนซ์ (ByteDance) ซึ่งจัดส่งสินค้าราคาถูกจากจีน ในช่วงเวลาที่ค่าครองชีพเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้คนจำนวนมาก จีนเป็นผู้ส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่มากเป็นระยะเวลายาวนาน แต่แนวโน้มการส่งออกล่าสุดซึ่งเกิดจากการพลวัตของตลาดอีคอมเมิร์ซ ที่กระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลก ได้สิ้นสะท้อนการข้อปบั้งออนไลน์ทั่วโลก ทั้งนี้ แพลตฟอร์มสินค้าราคาประหยัดในจีน เช่นเดียวกับบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ ที่จัดส่งสินค้าจากจีน มีแนวโน้มที่จะส่งอิทธิพลต่อไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งรวมเทศกาลวันหยุดที่สำคัญทั้งหมด เช่นเดียวกับเทศกาลข้อปบั้งที่ใหญ่ที่สุดของจีน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 13.33 จุด กังวลการเมืองจีน-สหรัฐฯตึงเครียด ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวันนี้ โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีน และความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ขณะที่วอลุ่มการซื้อขายในตลาดเบาบางก่อนที่ตลาดหุ้นจีนจะปิดทำการเนื่องในวันชาติ ทั้งนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,102.27 จุด ลดลง 13.33 จุด หรือ -0.43% ตลาดหุ้นจีนจะปิดทำการในวันศุกร์ที่ 29 ก.ย. ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 6 ต.ค. เนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันชาติ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ยังเสี่ยงปิดร่วง 262.39 จุด กังวลเศรษฐกิจจีน-เฟดคงดอกเบี้ยสูง ดัชนียังเสี่ยงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดร่วงลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีน

รวมถึงแนวโน้มที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ดัชนีฮั่งเส็งปิดที่ระดับ 17,466.90 จุด ลดลง 262.39 จุด หรือ -1.48% นอกจากนี้ นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนวันหยุดยาว 1 สัปดาห์เนื่องในวันชาติจีนในสัปดาห์หน้า (2-6 ต.ค.) (อินโฟเควสท์)

เอเชีย และอื่นๆ

IEA ชี้อุปสงค์เชื้อเพลิงฟอสซิลต้องลดลง 1 ใน 4 ภายใน 2573 เพื่อคุมโลกร้อน สำนักงานพลังงานสากล (IEA) ออกโรงเตือนว่า อุปสงค์เชื้อเพลิงฟอสซิลจะต้องลดลง 1 ใน 4 ภายในช่วงปี 2573 หากรัฐบาลต่าง ๆ ต้องการจำกัดไม่ให้อุณหภูมิโลกร้อนสูงกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียส IEA ระบุว่า ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติทั้งหมดจะต้องถูกแทนที่ด้วยพลังงานสะอาดในอัตราที่รวดเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ของทั่วโลก การคาดการณ์ดังกล่าวถือเป็นค่าเตือนล่าสุดสำหรับภาคน้ำมันและก๊าซ นับตั้งแต่ IEA ได้สร้างความตกตะลึงให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในปี 2564 ด้วยการระบุว่า ไม่มีโอกาสสำหรับโครงการสำรวจน้ำมันและก๊าซใหม่ ๆ หากต้องการจำกัดภาวะโลกร้อน การคาดการณ์ล่าสุดของ IEA มีขึ้นในช่วงที่เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นกับผู้ผลิตน้ำมันก่อนการเจรจาเรื่องสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ (UN) ในสหรัฐฯ สำหรับเอมิเรตส์ (UAE) ในอีก 10 สัปดาห์ข้างหน้า โดยทาง UAE ได้กล่าวหา IEA ว่า กระตุ้นความผันผวน และทำให้นักลงทุนจากภาคส่วนนี้เกิดความหวาดกลัว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนลบ แรงขายต่างชาติจุดตลาด ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวลงในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงเทขายหุ้นในตลาด ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 65,945.47 ลบ 78.22 จุด หรือ 0.12% หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดิ่งลงนำตลาด (อินโฟเควสท์)

ไทย

หักปากกาเขียน! ส่งออกส.ค.พลิกบวกรอบ 11 เดือน กลุ่มเกษตร-อุตสาหกรรม นายกฤษฎิ์ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย ในเดือนส.ค.66 ว่า การส่งออกมีมูลค่า 24,279 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.6% จากตลาดขาด -3.5 ถึง -5.0% ซึ่งถือว่าการพลิกกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 11 เดือน จากผลของกลุ่มสินค้าเกษตร ที่กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 4 เดือน และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ที่กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ขณะที่การนำเข้าเดือนส.ค.มีมูลค่า 23,919 ล้านดอลลาร์ ลดลง 12.8% ส่งผลให้ในเดือนส.ค.66 ไทยเกินดุลการค้า 360 ล้านดอลลาร์ ส่วนการส่งออกของไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ส.ค.) มีมูลค่ารวม 187,593 ล้านดอลลาร์ ลดลง 4.5% การนำเข้า มีมูลค่า 195,518 ล้านดอลลาร์ ลดลง 5.7% ส่งผลให้ในช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ ไทยยังขาด

ดุลการค้า 7,925 ล้านดอลลาร์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประเมินว่าการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ จะขยายตัวเป็นบวกได้ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาตามวัฏจักร ประกอบกับในช่วงไตรมาส 4 ปี 65 ฐานต่ำ ทั้งนี้ หากจะให้การส่งออกไทยปีไม่ติดลบ หรืออยู่ที่ 0% มูลค่าการส่งออกในช่วง 4 เดือนที่เหลือ (ก.ย.-ธ.ค.) จะต้องทำให้ได้เดือนละอย่างน้อย 24,960 ล้านดอลลาร์ สำหรับการส่งออกรายกลุ่มสินค้าในเดือนส.ค. พบว่า สินค้าเกษตร มีมูลค่าการส่งออก 2,217 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.2% ซึ่งเป็นการกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 4 เดือน โดยสินค้าเกษตรที่ขยายตัวได้ดี เช่น ผลไม้สด แช่เย็น-แช่แข็ง และแห้ง, ผักสด แช่เย็น-แช่แข็ง และแห้ง, ข้าว สินค้าอุตสาหกรรม มีมูลค่าการส่งออก 19,159 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.5% กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร มีมูลค่าการส่งออก 1,815 ล้านดอลลาร์ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.6% โดยลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 แต่สินค้าอุตสาหกรรมที่ยังขยายตัวได้ดี (อินโฟเควสท์)

พาณิชย์ นัดถกเอกชน 27 ก.ย. ขอความร่วมมือลดราคาสินค้า
นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 ก.ย. นี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.พาณิชย์ พร้อมด้วย นายณินทร ศรีสรรพวงค์ รรมช.พาณิชย์ และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ จะหารือกับภาคเอกชน ทั้งหอการค้าไทย สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมธนาคารไทย สมาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) สมาคมค้าปลีกไทย เพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะของภาคเอกชน รวมทั้งการหารือเกี่ยวกับการลดรายจ่ายลดราคาสินค้าและบริการ และลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล หลังจากรัฐบาลได้ปรับลดค่าไฟฟ้า และราคาน้ำมันดีเซล ที่เป็นต้นทุนการผลิต และการขนส่งให้แล้ว "ประเทศไทยเดินได้ด้วยกลไกตลาดเสรี ถ้าต้นทุนลดลง ราคาสินค้าก็ต้องลดลงด้วย กระทรวงพาณิชย์ จะทำทุกทางให้ราคาสินค้าลดลง และรายจ่ายประชาชนลดลง ซึ่งในเรื่องนี้ ได้หารือกับภาคเอกชนมาบ้างแล้ว และให้กลับไปทำการบ้าน ว่าจะมีสินค้าใดลดลงได้บ้าง ลดลงเท่าไร หรือจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าต่อเนื่อง ภาคเอกชนเข้าใจเรื่องนี้ และพร้อมให้ความร่วมมือ ตัดกำไรของตัวเองลงให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้ลดราคาขายได้ คาดว่า จะทราบว่ามีสินค้าใดบ้าง และลดได้เท่าไร ในเร็ว ๆ นี้" นายกีรติ กล่าว พร้อมกันนั้น กระทรวงพาณิชย์ ยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้างค้าปลีก คำส่งรายใหญ่ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ไม่ฉวยโอกาสกวาดต้อนซื้อสินค้าจากผู้ผลิต (ซัพพลายเออร์) ด้วย (อินโฟเควสท์)

กรม.เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย IMT-GT นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 29 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3

ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สามารถปรับถ้อยคำได้ในกรณีที่มีข้อการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ โดยไม่ต้องนำเสนอ ครม. เพื่อให้เห็นชอบอีก โดยให้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รรมช.คลัง ปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีประจำแผนงาน IMT-GT และเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 29 แผนงาน IMT-GT และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 27-29 ก.ย.66 ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบให้นายจุลพันธ์ ได้ร่วมกับรัฐมนตรีประจำแผนงาน IMT-GT ของประเทศสมาชิกให้การรับรองแถลงการณ์ร่วมฯ ในวันที่ 29 ก.ย. 66 โดยไม่มีการลงนาม ซึ่งแถลงการณ์ร่วมฯ มีสาระสำคัญดังนี้ 1.การพัฒนาที่ยั่งยืนของอนุภูมิภาค 2.การพัฒนาภาคเกษตรกรรม 3.การพัฒนาภาคบริการอาลาต 4.การพัฒนาภาคการท่องเที่ยว 5.การพัฒนาโครงการการเชื่อมต่อทางกายภาพในอนุภูมิภาค 6.การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในระดับอนุภูมิภาค 7.การลดก๊าซเรือนกระจก และ 8.ความร่วมมือและบทบาทที่สำคัญของภาคส่วนต่างๆ ในอนุภูมิภาค "การเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีฯ จะช่วยส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างประเทศ และเป็นการสร้างความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคคร่วมกัน" นายชัย ระบุ (อินโฟเควสท์)

กรม.อนุมัติแผนบริหารหนี้สาธารณะปี 67 ก่อหนี้ใหม่ 1.94 แสนล. นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2567 เฉพาะในส่วนที่ ครม. ได้มีมติอนุมัติแล้ว การบริหารหนี้ที่ครบกำหนด และการชำระหนี้ สาระสำคัญของแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 มี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.แผนการก่อหนี้ใหม่ ประกอบด้วย (1) การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล ส่วนใหญ่เป็นการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี 2566 ที่มีการขยายเวลากู้เงินออกไปภายหลังจกวันสิ้นปีงบประมาณ สำหรับการเบิกจ่ายกันหล่อมปีวงเงิน 40,000 ล้านบาท และการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (2) การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจเป็นการกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาที่สำคัญ รวมถึงเป็นการกู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ 2.แผนการบริหารหนี้เดิม ส่วนใหญ่เป็นการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เดิมที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2567 3.แผนการชำระหนี้ ประกอบด้วย แผนการชำระหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหนี้หน่วยงานของรัฐ จากงบประมาณ ปี 2567 วงเงิน 336,807 ล้านบาท และแผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่นๆ วงเงิน 53,731.63 ล้านบาท ทั้งนี้ ขอให้ รพท. และ ขสมก. เร่งรัดดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้เพียงพอสำหรับการชำระหนี้ และเพื่อทำให้ฐานะทางการเงิน

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ของหน่วยงานดีขึ้น และขอให้ รฟท. และ ชสมก. รายงานความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของ หน่วยงานต่อคณะกรรมการนโยบายและกำกับกำกับการบริหารหนี้ สาธารณะเพื่อทราบต่อไป โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากประมาณการหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ณ สิ้นปีงบประมาณ 2567 จากการดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอในครั้งนี้อยู่ยังอยู่ภายใต้ กรอบการบริหารหนี้สาธารณะ ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนดที่ไม่เกิน 70% (อินโฟเควสท์)

กรมผ่านมาตรการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย 2.7 ล้านราย เงินต้นไม่เกิน 3 แสนบาท นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลระยะที่ 1 รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ ฟื้นฟูลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้ที่ เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าว ภายใต้หลักการ "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพักชำระหนี้ เกษตรกรระยะเวลา 3 ปี ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา 1. มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล โดย เกษตรกรลูกค้ำรายย่อย ธ.ก.ส. จำนวน 2.698 ล้านราย ที่มีต้นเงินคง เป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท และมีสถานะเป็นหนี้ปกติและ/หรือเป็นหนี้ค้างชำระ (หนี้ 0 - 3 เดือน) และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs) รว 6 แสนราย มูลหนี้ 3.6 หมื่นล้านบาท ได้รับสิทธิใน การพักชำระหนี้ระยะแรก ดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค.66 ถึง 30 ก.ย. 67 ทั้งนี้ สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPLs จะสามารถเข้าร่วม มาตรการพักชำระหนี้ได้ เมื่อได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตาม หลักเกณฑ์ของ ธ.ก.ส. แล้ว 2. การพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธ. ก.ส. ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าว ภายใต้หลักการ "ตลาด นำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" เพื่อเป็นการบรรเทาภาระหนี้สิน เกษตรกรอย่างบูรณาการ ธ.ก.ส. ร่วมกับส่วนงานราชการ และ หน่วยงานภายนอกดำเนินการอบรมเกษตรกรคู่ขนานไปกับมาตรการ พักชำระหนี้ที่ได้เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรในการนำเงินไปลงทุน ปรับเปลี่ยนหรือขยายการประกอบอาชีพ โดยการอบรมอาชีพเกษตรกร จะช่วยฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีศักยภาพ มี ความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการ ดำรงชีวิต พร้อมทั้งเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อเป็นการ ส่งเสริมวินัยการเงินซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใน ระยะยาว (อินโฟเควสท์)

นายกฯ อุดหนุนเงินออมสินจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ต ให้รอคกก. ชุดใหญ่ชี้แจง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าว ตอบคำถามถึงแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ดำเนินมาตรการแจกเงิน ดิจิทัลวอลเล็ตจะมาจากการกู้ธนาคารออมสินหรือไม่ว่า ขณะนี้ยังไม่

ถึงเวลาที่จะเปิดเผยถึงแหล่งที่มาของเงิน หากมีความพร้อมแล้วจะ แถลงข่าว แต่ยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามกรอบและตามกฎหมายที่เคย พูดยุติไว้ เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องที่มาที่ไปของเงิน และเรื่องหลักการก็ พยายามทำให้ดีอยู่ รวมถึงการพิจารณาเรื่องระยะทางที่สามารถใช้ จ่ายเงินได้ "หากจะแถลงอะไรต้องมีข้อมูลครบถ้วน ให้รอแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดใหญ่มาแถลงให้เป็นรูปธรรมถึงจะเหมาะสมกว่า" นายเศรษฐา กล่าว (อินโฟเควสท์)

ค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย-เรือสำเภา ยังไม่เข้า ครม.วันนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ยังไม่มี เสนอเรื่องการกำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดง 20 บาทตลอดสาย ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งจะมีการ ประชุมหารือกันอีกครั้งในช่วงวันที่ 28 หรือ 29 ก.ย. นี้ โดยเรื่อง ดังกล่าวจะดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่ทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการ อนุมัติตามขั้นตอนก่อน ซึ่งหากมีการลดราคาโดยสารถ่วงมาแล้วเชื่อ ว่าจะทำให้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น และเมื่อครบ 2 ปีจะมีจำนวนผู้โดยสาร คนเพิ่มขึ้น รายได้ก็จะกลับคืนมา สำหรับกรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียว นั้น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกมาระบุว่า ไม่ สามารถปรับลดค่าโดยสารเป็น 20 บาทได้ โดยราคาคุ้มทุนอยู่ที่ 33 บาทนั้น นายสุริยะ กล่าวว่า เรื่องนี้ยังมีเวลาที่จะพูดคุยกันอีก 2 ปี เรื่อง รถไฟฟ้าเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยและเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ ต้องการทำให้ค่าโดยสารลดลงเหลือ 20 บาทตลอดสาย ครอบคลุมทุก สาย ส่วนเรื่องรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลที่ค้างมาจากรัฐบาลก่อนขอ ตรวจสอบรายละเอียดก่อนที่จะเสนอ ครม. ให้พิจารณา นายสุทิน คลัง แสง รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีการแก้ไขปัญหาเครื่องบินที่ใส่ในเรือ ดำน้ำว่า กองทัพเรือยังไม่ได้ส่งหนังสือที่ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ลงนามเพื่อขอใช้เครื่องบินที่เงินมาให้เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา และตนยังไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรี ส่วนที่ นายกฯ ได้พูดคุยกับประเทศเยอรมนีแล้วหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ สำหรับกรณีน้ำมันและกระสุนของกองทัพบกหายเป็นจำนวนมากนั้น นายสุทิน กล่าวว่า ทางกองทัพได้รายงานมาแล้ว ซึ่งกำลังดำเนินการ เพื่อหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ สอบสวน เชื่อว่าไม่นานก็จบ (อินโฟเควสท์)

รมว.ท่องเที่ยว มั่นใจมาตรการวีซ่าฟรี หนุนนทท.เพิ่ม กอง เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดทั้งสัปดาห์ (18-24 ก.ย. 66) จำนวนทั้งสิ้น 481,404 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 10,696 คน คิดเป็น 2.27% (WoW) (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 66) ทำให้จำนวน นักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา ทั้งสิ้น 19,499,116 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 815,597

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ล้านบาท สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุด ได้แก่ มาเลเซีย 78,042 คน รองลงมา ได้แก่ จีน (61,728 คน) อินเดีย (30,679 คน) เกาหลีใต้ (29,856 คน) และลาว (24,470 คน) สำหรับใน สัปดาห์ถัดไป คาดว่านักท่องเที่ยวจีน นักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออก และอาเซียนจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น จากมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าประเทศ (VISA Free) ประกอบกับช่วงวันหยุดยาวในตลอดสำคัญ เช่น เทศกาลชูชอก (Chuseok) ของเกาหลีใต้ และวันหยุดพิเศษในรัฐกลันตัน มาเลเซีย และยังเป็นช่วงการปิดภาคเรียนของออสเตรเลีย ทั้งนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 520,000 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยวจากระยะใกล้เป็นหลัก ได้แก่ ตลาดเอเชียตะวันออก เอเชียเนี่ย และอาเซียน อย่างไรก็ตาม จำนวนเที่ยวบิน และเส้นทางการบินที่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ รวมถึงแรงกดดันจาก ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อาหาร และอัตราเงินเฟ้อ ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อการบินตัวของนักท่องเที่ยวทั้งระยะสั้น (Short Haul) และระยะไกล (Long Haul) (อินโฟเควสท์)

นักวิเคราะห์ได้เห็นว่าไทยอยู่ได้ปักอิทธิพลจีนมากเป็นอันดับ 4 จาก 82 ประเทศ ดับเบิลคิดแล็บ (Doublethink Lab) สถาบันคลังสมองจากไต้หวันและเครือข่ายไชน่า อิน เดอะ เวิลด์ (China In The World) เปิดเผยว่า ไทยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐบาลจีนมากเป็นอันดับ 4 จากทั้งหมด 82 ประเทศและดินแดนในการจัดอันดับ CHINA INDEX 2022 ขณะที่ ปากีสถาน กัมพูชา และสิงคโปร์ติดอันดับ 1-3 ตามลำดับ ทั้งนี้ ดัชนี CHINA INDEX 2022 เป็นการประเมินอิทธิพลของรัฐบาลจีนที่มีต่อประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด 82 ประเทศใน 9 ด้านหลัก ได้แก่ การศึกษา การเมืองภายในประเทศ เศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย สื่อ การทหาร สังคม และเทคโนโลยี ในระดับโลกนั้น จีนมีอิทธิพลต่อประเทศต่าง ๆ มากที่สุดในด้านเทคโนโลยี นโยบายต่างประเทศ และการเมืองในประเทศ ขณะที่อิทธิพลน้อยที่สุดในด้านการทหารและสังคม ส่วนไทยนั้นได้รับอิทธิพลจากจีนมากที่สุดในด้านการทหารถึง 80% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 23.4% และได้รับอิทธิพลจากจีนน้อยที่สุดในด้านสังคมที่ 47.7% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 23.6% ข้อมูลจากสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์มระบุว่า ความสัมพันธ์ของสหรัฐกับไทยถดถอยลง หลังกองทัพไทยภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อรัฐประหารในปี 2557 ทำให้สหรัฐออกกฎหมายจำกัดความสัมพันธ์ ด้านกลาโหมระหว่างกันจนกว่าจะมีการฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตย ต่อมาจีนจึงยกระดับการซื้อรบกับไทยและลงนามข้อตกลงขายอาวุธสำคัญ 10 ฉบับ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงจัดซื้อเรือดำน้ำ 3 ลำและรวมถึงต่อสู้อีก 48 คันมูลค่า 1.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์)

ซีพพลายเออร์แอปเปิลจากญี่ปุ่นจ่อเปิดโรงงานในไทยพร้อมเดินเครื่องผลิตพ.ย.นี้ สำนักข่าวนิกเกอิเอเชียรายงานว่า บริษัทมูราตะ แมนูแฟคเจอร์ส จำกัดของญี่ปุ่นซึ่งผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ

เป็นซีพพลายเออร์ของบริษัทแอปเปิล อิงค์นั้น เพิ่งเสร็จสิ้นการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศไทย โดยจะเริ่มต้นเดินสายการผลิตในเดือนพ.ย.นี้ ซึ่งถือเป็นการขยายฐานธุรกิจเพื่อผลักดันการเติบโต แม้ว่าบริษัทมีกำไรลดน้อยลงก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทมูราตะมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินหลายหมื่นล้านเยนภายในปี 2571 เพื่อบรรลุเป้าหมายการผลิตอย่างเต็มศักยภาพที่โรงงานแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูน โรงงานแห่งใหม่นี้จะใช้ในการผลิตตัวเก็บประจุหลายชั้นที่ผลิตจากเซรามิก (MultiLayer Ceramic Capacitors - MLCC) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในโทรศัพท์และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า โดยมูราตะเป็นผู้นำโลกในตลาด MLCC โดยครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 40% การสร้างโรงงานในไทยของมูราตะเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของกลุ่มบริษัทผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทเหล่านี้ต้องการหาฐานการผลิตที่มีเสถียรภาพเพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีน รายงานจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ระบุว่า การลงทุนโดยตรงในภาคอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียนเมื่อปี 2565 ของญี่ปุ่นอยู่ที่ 2.011 แสนล้านเยน ซึ่งเพิ่มขึ้น 90% จากปี 2564 และมากกว่าในช่วงก่อนเกิดโรคโควิด-19 ระบาดในปี 2562 อนึ่ง กำไรของกลุ่มบริษัทมูราตะแตะจุดสูงสุดที่ 3.141 แสนล้านเยนในปีงบการเงินที่สิ้นสุดในเดือนมี.ค. 2565 ซึ่งเวลานั้นยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกแตะ 1.4 พันล้านเครื่อง แต่กำไรลดลงแตะ 2.536 แสนล้านเยนในปีงบการเงินที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดสมาร์ทโฟนหดตัวลงเหลือ 1.1 พันล้านเครื่อง (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วง 13.34 จุดต่ำกว่า 1,500 แกว่งผันผวนรับแรงขายต่างชาติ-ตลาดหุ้นเอเชียติดลบ SET ปิดวันนี้ที่ 1,494.02 จุด ลดลง 13.34 จุด (-0.88%) มูลค่าซื้อขาย 55,609.45 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยผันผวนหลังขึ้นมารับตัวเลขส่งออกไทยพลิกบวกในรอบ 11 เดือน แต่เป็นแค่ช่วงสั้น ก่อนถูกแรงขายกดดันให้ดัชนีลงมาสู่แดนลบ จากเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องส่งผลต่างชาติยังขาย และเป็นไปตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียที่ปรับตัวลง แนวโน้มพุ่งนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ ให้แนวต้าน 1,500 จุด แนวรับ 1,490 จุด SET ปิดวันนี้ที่ 1,494.02 จุด ลดลง 13.34 จุด (-0.88%) มูลค่าซื้อขาย 55,609.45 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวแดนบวกในช่วงภาคเช้า ก่อนปรับตัวลงเคลื่อนไหวแดนลบในภาคบ่าย โดยดัชนีทำจุดต่ำสุด 1,494.02 จุด ทำจุดสูงสุดที่ 1,514.90 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 88 หลักทรัพย์ ลดลง 440 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 118 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 106,109 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 106,109 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชื่อสุทธิ 41,624 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ชื่อสุทธิ 11,184 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติชื่อสุทธิ 833 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.84% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.01% ภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-4 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ วันนี้ NET INFLOW 833 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 833 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยต่างประเทศ มูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ออกรายงานเตือนว่า หากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ถูกปิดการดำเนินงานหรือชัตดาวน์ ก็จะมีผลกระทบต่ออุปสงค์การประเมินความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ และสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของสถาบันและระบบธรรมาภิบาลของสหรัฐฯ ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 788 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุม กนง. ในวันพุธนี้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 36.35 อ่อนค่าตามภูมิภาค ลุ้นมติ ดอกเบี้ย กนง. พุธนี้ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ระดับ 36.35 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 36.17 บาท/ดอลลาร์ วันนี้เงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าตามสกุลเงินในภูมิภาค ซึ่งแม้ยอดส่งออกเดือน ส.ค. ของไทย จะพลิกกลับมาเป็นบวกในรอบ 11 เดือน และกลับมาเกินดุลการค้าได้ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อค่าเงินบาทเท่าใดนัก ช่วงนี้ตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่ "บาทวันนี้อ่อนค่าตามภูมิภาค ไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ แม้เดือนส.ค. ดุลการค้าจะดีกว่าที่คาด แต่ก็มีผลจำกัดต่อค่าเงินบาท" นักบริหารเงินระบุ คืบนี้ ฝั่งสหรัฐฯ จะมีการรายงานข้อมูลราคาบ้านและยอดขายบ้านใหม่ รวมทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ขณะที่วันพุธนี้ ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งยังมีลุ้น 50/50 ว่า กนง. จะคงดอกเบี้ย หรืออาจขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% นักบริหารเงิน คาดว่า วันพุธนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 36.15 - 36.45 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุม ญี่ปุ่น
- กำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. จีน
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค. จากสถาบัน GfK เยอรมนี
- ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนส.ค. สหรัฐ
- สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Monday 25					As of 27-Sep-23							
	Release	Actual	Cons.	Prior	26-Sep-23	Chg	%Chg.					
JN	Nationwide Dept Sales YoY	Aug	11.80%	--	8.60%	1,494.02	-13.34	-0.88%				
Tuesday 26					Thai Stock Market							
JN	PPI Services YoY	Aug	2.10%	1.80%	1.70%	917.39	-6.11	-0.66%				
	BoJ Core CPI (YoY)	Sep	3.30%	3.20%	3.30%	2,043.27	-15.63	-0.76%				
TH	Custom-Based Export Data	Sep	2.60%	-4.00%	-6.20%	453.01	-10.93	-2.36%				
	Custom-Based Import Data	Sep	-12.80%	-10.00%	-11.10%	Institution Net Position	-37.68					
US	Building Permits	Sep	1.541M	1.543M	1.443M	Proprietary Net Position	-871.98					
	Building Permits (MoM)	Sep	6.80%	6.90%	0.10%	Foreign Net Position	-788.62					
	New Home Sales MoM	Aug	-8.70%		8.00%	Individual Net Position	1,698.28					
	Conf. Board Consumer Confidence	Sep	103.00	105.50	108.70	Total Trading Value	55,609.45					
	House Price Index (YoY)	Jul	4.60%		3.20%	Major Indices						
	House Price Index (MoM)	Jul	0.80%	0.50%	0.40%	26-Sep-23	Chg	%Chg.				
Wednesday 27					Crude Commodities							
CH	Industrial Profits YoY	Aug	--	--	-6.70%	Dow Jones	33,618.88	-388.00	-1.14%			
JN	Leading Index CI	Jul F	--	--	107.60	S&P 500	4,273.53	-63.91	-1.47%			
	Leading Index (MoM)	Jul F	--	--	-1.20%	Nasdaq	13,063.61	-207.71	-1.57%			
	Machine Tool Orders YoY	Aug F	--	--	-17.60%	Stoxx Europe 50	4,129.18	-38.19	-0.92%			
TH	BoT Benchmark Interest Rate	27-Sep	--	2.50%		FTSE 100	7,625.72	+1.73	+0.02%			
US	MBA Mortgage Applications	22-Sep	--	--	5.40%	DAX	15,255.87	-149.62	-0.97%			
	Crude Oil Inventories		--	--	-2.135M	Nikkei 225	32,315.05	-363.57	-1.11%			
Thursday 28					Exchange Rate							
JN	Foreign Buying Japan Bonds	22-Sep	--	--	885.5B	27-Sep-23	25-Sep-23	%Chg.				
TH	Industrial Production (YoY)		--	--	-6.50%	-4.43%	USD/THB	36.44	36.19	+0.69%		
US	GDP Annualized QoQ	2Q T	--	2.40%	2.10%		EUR/USD	1.0560	1.0590	-0.28%		
	Personal Consumption	2Q T	--	--	1.70%		USD/JNY	148.98	148.85	+0.09%		
	Initial Jobless Claims	23-Sep	--	--	--		GBP/USD	1.2145	1.2211	-0.54%		
	Continuing Claims	16-Sep	--	--	--		USD/CHY	7.3107	7.3102	+0.01%		
	Core PCE Price Index QoQ	2Q T	--	--	3.70%		USD/KRW	1,355.56	1,336.89	+1.40%		
	Pending Home Sales MoM	Aug	--	--	0.90%		Dollar Index	106.212	105.952	+0.25%		
	Pending Home Sales NSA YoY	Aug	--	--	-13.80%		Thai Bond Market					
	Kansas City Fed Manf. Activity	Sep	--	--	0.00		26-Sep-23	25-Sep-23	%Chg.			
CH	BoP Current Account Balance	2Q F	--	--	\$65.3b		Total Return Index	303.64	304.15	-0.17%		
							Outright/ Cash Trading	106,109.26	65,263.30	+62.59%		
Friday 29					Bond Yield							
JN	Tokyo CPI YoY	Sep	--	2.90%	2.90%	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y	
	Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY	Sep	--	2.70%	2.80%	26-Sep-23	2.248	2.346	2.401	2.448	2.550	2.632
	Jobless Rate	Aug	--	2.60%	2.70%	Change (bps)	+0.75	+1.44	+0.75	+0.60	-0.53	-0.21
	Retail Sales YoY	Aug	--	6.20%	6.80%	5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y	
	Retail Sales MoM	Aug	--	0.90%	2.10%	2.843	3.026	3.243	3.487	3.654	3.705	
	Industrial Production MoM	Aug P	--	-0.70%	-1.80%	+1.77	+2.65	+0.04	+3.16	+3.63	+1.57	
CH	Housing Starts YoY	Aug	--	-8.00%	-6.70%	US Bond Market						
	Caixin China PMI Composite	Sep	--	--	51.70	Bond Yield						
	Caixin China PMI Mfg	Sep	--	--	51.00	25-Sep-23	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
	Caixin China PMI Services	Sep	--	--	51.80	25-Sep-23	5.58	5.09	4.83	4.62	4.55	4.67
TH	BoP Current Account Balance	Aug	--	--	-\$445m	Change (bps)	+2.00	-1.00	+3.00	+5.00	+11.00	+14.00
	Exports YoY	Aug	--	--	-5.50%							
	Imports YoY	Aug	--	--	-0.12							
	Trade Balance	Aug	--	--	\$355m							
EC	CPI Estimate YoY	Sep	--	--	5.20%							
	CPI MoM	Sep P	--	--	0.50%							
	CPI Core YoY	Sep P	--	--	5.30%							
US	Fed Chair Powell Speaks											
	Retail Inventories MoM	Aug	--	--	0.30%							
	Personal Income	Aug	--	0.50%	0.20%							
	Real Personal Spending	Aug	--	--	0.60%							
	PCE Deflator MoM	Aug	--	0.40%	0.20%							
	PCE Deflator YoY	Aug	--	--	3.30%							
	PCE Core Deflator MoM	Aug	--	0.20%	0.20%							
	PCE Core Deflator YoY	Aug	--	3.90%	4.20%							
	U. of Mich. Sentiment	Sep F	--	67.70	67.70							
	U. of Mich. 1 Yr Inflation	Sep F	--	--	3.10%							
	U. of Mich. 5-10 Yr Inflation	Sep F	--	--	2.70%							